



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ รายวัน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแอฟฟิค ผู้จัดการออนไลน์ Workpointnews js100 thaipbs thaiquote.org sanook.com thestandard.co มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย TNN ช่อง 5,9</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สธ. ซึ่งเป็นกฎหมายรองพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาตกเป็นของ สธ. หรือให้ทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 22 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ 2.การครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ และ 3.การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 25/5 และบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ป่วยตามมาตรา 22(2) ก่อนพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า วันที่ 27 ก.พ. ผู้ที่ครอบครองกัญชาทั้ง 3 กลุ่ม สามารถแจ้งการครอบครองได้ โดยในกทม.แจ้งที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ออย. ต่างจังหวัดแจ้งที่สสจ.ทั่วประเทศ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1556 กด 3 ในวันและเวลาราชการ</p> <p>-เสนอข่าว ออย.จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลูก 3 ฉบับ ที่ออกตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวง สธ. การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ... 2.ร่างประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพ เพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ... และ 3.ร่างประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่สามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ. ...</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ถึงวันที่ 1 มี.ค.นี้ จากนั้นจะรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อคกก.ยาเสพติดให้โทษพิจารณาภายในต้นเดือนมี.ค. โดยร่างกฎกระทรวง จะต้องเสนอกรม.พิจารณาเสนอ คกก.กฤษฎีกาพิจารณาอีกรอบ ก่อนเสนอเข้า ครม. โดยจะต้องดำเนินการภายในรัฐบาลชุดนี้ ส่วนร่างประกาศกระทรวงอีก 2 ฉบับ จะเสนอให้รมว.สธ. ลงนาม และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีความเป็นห่วงเรื่องการใช้ของแพทย์แผนไทย ในการทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีส่วนประกอบของกัญชาอย่างเหมาะสม และสัตว์แพทย์สอบถามเกี่ยวกับการวิจัยกัญชาเพื่อรักษาสัตว์ ซึ่งจะนัดหารือนอกกรอบอีกครั้ง สำหรับผู้จะปลูก ผลิตสกัดสารจากกัญชา ต้องทำร่วมกับภาครัฐภายใน 5 ปีแรก และรวมเป็นกลุ่มเกษตรกรตามเงื่อนไขของประกาศ</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นายแพทย์ ยังบั๊กชี เลขาธิการสภากัญชาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นโยบาย รัฐบาลยังไม่ได้เปิดกัญชาเสรี ขณะที่ต่างประเทศเปิดเสรีแล้ว การปลดล็อกกัญชาครั้งนี้ทำให้คนไทยเสียประโยชน์ ยกตัวอย่าง การเปิดช่องให้แพทย์แผนไทยใช้ได้แต่ตีกรอบแค่สถานพยาบาลของรัฐ สัดส่วนคกก.ยาเสพติดไม่มีผู้แทนจากภาคเกษตร ขณะนี้จึงมีสภากัญชาเกือบ 50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องกัญชาเสรี</p> <p>นายสุเทพ เลหาวัฒนะ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย ขอให้พิจารณาเรื่องการเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ของผู้ป่วย เพราะมีงานวิจัยทั่วโลกยืนยันว่ากัญชาไม่มีอันตราย และมีข้อกังวลว่าหากผู้ป่วยไปแจ้งการครอบครองแล้วเจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่ใช่โรคที่อนุญาตอาจจะถูกจับกุม รวมทั้งกฎหมายลูกออกข้อกำหนดมากเกินไป กฎหมายหลัก เช่น การให้สัตวแพทย์ทำได้ แต่ในร่างกฎกระทรวงยังไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้ รวมถึงกฎหมายหลักให้เกษตรกรปลูก ผลิต นำเข้า แต่ร่างกฎหมายลูกปิดกั้น ดังนั้น จะทำหน้าที่ทวงถามเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ</p> <p>-ด้าน นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. กล่าวว่า สวรส.จะเตรียมงบประมาณเพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้กัญชาทั้งด้านบวกและด้านลบ และขอความร่วมมือผู้ที่ร่วมประชาพิจารณ์วันนี้ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลของการใช้กัญชาด้านต่างๆ ให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ แนวหน้า มติชนออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด</p>	<p>โดยจะนำเสนอต่ออย.เป็นระยะ ๆ</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า ม.รังสิตได้หารือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และตกลงจะร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและร่วมกันพัฒนานวัตกรรม คาดว่าจะได้ข้อสรุป เร็ว ๆ นี้</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปลูกกัญชาเสรี ว่า นโยบายกัญชาเสรีของพรรคมีรายละเอียดที่ครอบคลุมปัญหาที่อาจจะตามมาในทุกมิติ แนวคิดหลักคือ ปลูกเพื่อการแพทย์โดยเสรี ไม่ปิดกั้นประชาชน ไม่ผูกขาดให้นายทุน เปิดโอกาสให้ประชาชนปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบทางการแพทย์ ปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือน เป็นสมุนไพรตามเงื่อนไขกำหนด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า วันที่ 27 ก.พ. รพ.รามาธิบดี จะตรวจเยี่ยม อภ. และเปิดโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ระยะที่ 1 พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกกฎหมายแห่งแรกของอาเซียน แบบ INDOOR ด้วยระบบ Aeroponics พื้นที่ 100 ตรม. ใช้บลงทุน 10 ล้านบาท ที่ คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี</p>
<p>เว็บไซต์ประชาชาติ</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มไทยพร้อม และเครือข่าย จัดเสวนากฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) ในประเทศไทย โดยในวันที่ 8 มี.ค. จะยื่นหนังสือถึงพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อให้ผลักดันเป็นนโยบายเร่งด่วน รวมถึงณรงค์ผ่านเว็บไซต์ change.org โดยกฎหมายนี้จะให้อำนาจรัฐในการออกกฎหมายจำกัดการปล่อยก๊าซต่างๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะ</p> <p>ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สธ. กล่าวว่า ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย คือ 1. ยกร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่รอบด้านทั้งการควบคุมและลดมลพิษ 2. ตั้งหน่วยงานกลางอย่าง EPA 3. สร้างระบบติดตามตรวจสอบสภาพอากาศในทุกพื้นที่ 4. ผลิตรายการความรู้ที่ทันสมัยรวมสหวิทยาการ</p> <p>ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า กล่าวว่า PM2.5 มีสารก่อมะเร็ง ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารโลหะหนักหลายชนิด และยังมีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายตัว สิ่งที่เรียดร้องมาโดยตลอดคือ อยากเห็นค่ามาตรฐานสารก่อมะเร็งในชั้นบรรยากาศ</p> <p>นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. กล่าวว่า เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา คือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดประชุมทุกเดือนธ.ค. ในปี 2562 อาจบรรจุเรื่องนี้ในระเบียบวาระ โดยภาคส่วนต่างๆ ต้องร่วมเตรียมการพร้อมกับเคลื่อนไหวด้านอื่น ทั้งการผลักดันข้อเสนอกับพรรคการเมือง การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และสร้างแรงกระตุ้น ปลูกพลังทุกภาคส่วนมาร่วมมือเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างจริงจัง</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>สธ.แนะระวังโรคหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน เชื้อโรคต่างๆ เจริญได้ดี แนะนำการป้องกันการเจ็บป่วยง่าย ๆ ด้วยการหมั่นล้างมือ ทั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง เนื่องจากมือเป็นอวัยวะที่นำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางจมูก ปาก และผิวหนัง เป็นสาเหตุให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยคือ อูจจาระร่วง ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ ควรกินอาหารปรุงสุกใหม่และครบ 5 หมู่ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ป่วยโรคอูจจาระร่วงไม่ควรกินยาที่ทำให้หยุดถ่าย ดื่มน้ำสะอาดสะอาดเกลือแร่ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย ทวีช่อง 9 Workpointnews เว็บไซต์ thaiquote เนชั่นทีวี เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ newtv</p>	<p>กรณีกลุ่มวัดสิงห์ผิดพ.ร.บ.แอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประสานพนักงานสอบสวน สน.บางขุนเทียน กรณีกลุ่มบุคคลบุกรุกและทำร้ายร่างกายบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม พบว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณวัดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>INN มติชน ผจก.ออนไลน์</p>	<p>วิธีดูแลแผลกดทับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แผลกดทับเป็นการบาดเจ็บของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อที่เกิดจากแรงกดทับผิวหนังเป็นเวลานาน เกิดขึ้นได้หลายจุด เช่น ท้ายทอย สะบัก ศอก สะโพก กระดูกก้นกบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>บางกอกบิชนิวส์ เนชั่นทีวี</p>	<p>สั้นเท้า เป็นต้น ทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่ถูกกด เกิดเนื้อตาย เป็นแผลลึกถึงกล้ามเนื้อและกระดูก มักพบในผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ปัจจัยที่ทำให้เกิดแผลกดทับ เช่น ผู้ป่วยนอนติดเตียงตลอดเวลา ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้ดูแลผู้ป่วยควรช่วยร่างกายปรับเปลี่ยนท่าเพื่อลดแรงกดบริเวณที่จะเกิดแผลกดทับทุก 2 ชั่วโมง ในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้นภายใน 24-48 ชม. ควรพบแพทย์ทันที</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ทีวีช่อง NBT acnews.net isranews.org เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์ M2F isranews.org thaipbs.or.th</p>	<p>ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย ได้แก่ กสทช. ในการกำกับดูแลสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ ก.ดิจิทัลฯ ในการระงับ/ปิดกั้นเว็บไซต์ บก.ปคบ. ในการตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมาย และ สคบ. กรณีการเรียกร้องค่าเสียหายการดำเนินธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง เพื่อควบคุมกำกับดูแลการโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมายทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการนำเสนอโฆษณาที่มีลักษณะโอ้อวด หรือแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นายโสภณ หนูรัตน์ นักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับองค์กรผู้บริโภค 34 จังหวัด เผ่ากระวังปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่จำหน่ายในระบบและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Lazada Shopee 11street Watson C-mart และ Shop at 24 ระหว่างวันที่ 24-27 ธ.ค. 2561 พบมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย 753 เรื่อง แบ่งเป็น เฟซบุ๊ก 240 เรื่อง อินสตาแกรม 348 เรื่อง ไลน์ 80 เรื่อง และทางออนไลน์ 85 เรื่อง ซึ่งสสจ.มีอำนาจเฉพาะการกระทำผิดในจังหวัด เช่น โฆษณาผ่านสถานีวิทยุ จึงอยากให้อ.กระจายอำนาจให้ สสจ.สามารถเปรียบเทียบปรับในระดับจังหวัดได้</p>
<p>MGR Online</p>	<p>จับคลินิกเถื่อน จ.ปทุมธานี</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สทม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สส.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อมด้วย ภกญ.ธัญญ์พิชชา ศักดิ์ภิรมย์ หัวหน้างานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ปทุมธานี เข้าตรวจค้นคลินิกเถื่อน (เครือข่ายหมอลดา) จำนวน 13 แห่ง และโรงเรียนบริบาล ห้องแล็บ บ้านพัก รวม 17 จุด ซึ่งมีการปลอมใบรับรองแพทย์ และบางแห่งดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ปทุมธานี อุดรธานีและชลบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 11 ราย ยึดของกลางเป็นเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน หลักฐานการโอนเงินบัญชีธนาคารปลายทาง จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าคลินิกมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับ น.ส.นิตินันท์ มลินิจรุตพงษ์ (หมอลดา) เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบตามความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ไขหวัดใหญ่ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เมธิพนธ์ ชาดะเมธิกุล ผอ.กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงสถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ว่า เดือน ม.ค. 2562 พบการระบาดในกทม.มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยน รวมถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทำให้เด็กเป็นไขหวัดง่าย จึงมีการรณรงค์แนะนำการป้องกันโรคแก่ประชาชน โดยเฉพาะโรงเรียนในกทม. 437 โรง ที่มีห้องเรียนปรับอากาศ ซึ่งเดือน ก.พ. 2562 สถานการณ์ดีขึ้น พบผู้ป่วยลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ</p>
<p>มติชน</p>	<p>วินิจฉัยโรค</p> <p>-เสนอบทความ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข บูรณาการร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในเขตฯ 7 ประกอบด้วย สคร.ที่ 7 ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น รพ.ร้อยเอ็ด รพ.กาฬสินธุ์ และรพ.มหาสารคาม พัฒนาการตรวจวัณโรคด้วยวิธี TB-LAMP ซึ่งใช้เวลาทดสอบสั้น มีความไวและความจำเพาะสูง ตรวจได้มากกว่า 20 ตัวอย่างต่อรอบ หรือมากกว่า 60 ตัวอย่างต่อวัน การวัดผลง่าย มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 200 บาทต่อการทดสอบ ถูกกว่าวิธี Xpert/RIF ที่มีราคา 700 บาทต่อการทดสอบ โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค TB-LAMP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ให้สามารถค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าเดิม ช่วยให้มาตรการยุติวัณโรคมีโอกาสสำเร็จเร็วขึ้น</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 องคา ผจก.ออนไลน์ เว็บประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>แต่งตั้งข้าราชการ สธ.</p> <p>-เสนอข่าว ครม.มีมติอนุมัติตามที่สธ.เสนอแต่งตั้ง นายธีรพล สุขมาก นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ทุ่งสง ให้ดำรงตำแหน่ง นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ทุ่งสง ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บแนวหน้า	
กรุงเทพธุรกิจ	<p>เทคโนโลยีด้านสาธารณสุขเพื่อจังหวัดชายแดนใต้</p> <p>-เสนอข่าว นางฐิตาภา สมิตินนท์ รอง ผอ.สวทช. กล่าวว่า ได้รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อสังคม 3 กลุ่ม ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข และการสนับสนุนท้องถิ่น ส่งมอบให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ Technology For Better Society โดยได้รับการสนับสนุนจากสวทช. ให้คำปรึกษาผ่านโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในรพ. 2P@Safety Tech ประกอบด้วย ระบบดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ ระบบเฝ้าระวังการหกล้ม ระบบบริหารรพ. และได้มอบระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยตกเตียง fall detection พร้อมฮาร์ดแวร์ IOT 6 ชุด ซอฟต์แวร์ Data Center และ Interface กับข้อมูล รพ. ให้แก่รพ.สุโงโก-ลก จ.นราธิวาส มูลค่ารวม 4 แสนบาท</p>
มติชน	<p>รับมอบที่ดินสร้างรพ.สุราษฎร์ 2</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ จีนโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี นพ.พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 11 และ นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงษ์ ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี รับมอบเอกสารที่ดินราชพัสดุแปลงที่ สฎ 96 จำนวน 53 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ใน ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จาก นายจงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เพื่อก่อสร้าง รพ.สุราษฎร์ธานีแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่นอนพักฟื้น และช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ	<p>ผลักดันนวดไทยเป็นมรดกโลก</p> <p>-เสนอข่าว นายกรต โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยคือผู้นำธุรกิจสปาและสุขภาพระดับอาเซียนและสากล โดยในปี 2562 จะช่วยกันผลักดันให้นวดไทยเข้าสู่อำนาจพิจารณาของที่ประชุมยูเนสโก เพื่อให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งจะตัดสินในเดือน พ.ย. 2562 โดยร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำกิจกรรม ได้แก่ การเตรียมสภากงคความรู้นวดไทย เพื่อแสดงว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยอย่างแท้จริง มีการใช้ในวิถีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเรื่องนวดไทยบนสายการบิน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างกระแสความตื่นตัวร่วมกับสมาคมสปาพันธ์ทั่วโลกและในไทย</p>
ข่าวสด	<p>หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เปิดเผย ว่า ได้เปิดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสปา สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในท้องถิ่นร่วมกับการดูแลสุขภาพและงานสปาอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เช็กอภัยใจ	<p>สมุนไพรหน้าร้อน</p> <p>-เสนอบทความ นายนิเวศน์ บวรกุลวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ความรู้การใช้สมุนไพรคลายความร้อน โดยกินอาหาร ผัก ผลไม้รสเปรี้ยว อาหารที่มีรสขม เช่น ต้มจืดมะระ แกงขี้เหล็ก สะเดา น้ำปลาหวาน ฯลฯ ส่วนผลไม้ให้ตัดรสเปรี้ยวหรือผลไม้ที่มีน้ำมาก เช่น แตงโม ส้ม มันแกว ฯลฯ รวมทั้งใบบัวบก กระเจี๊ยบ นอกจากนี้ ควรกินผักเพิ่มขึ้น กินแป้งลดลง ลดอาหารหวาน เค็ม มัน รวมทั้งพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และระมัดระวังเรื่องสุขอนามัย</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ มองทั่วทิศเมืองไทย	<p>ตำราสมุนไพรหลวงปู่ศุข</p> <p>-เสนอสรุป นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สจ.ชัยนาท กล่าวว่า ได้ปรับปรุงอาคารวัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นสถานที่แสดงตำรายาสมุนไพรของหลวงปู่ศุข เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งให้บริการนวดไทยเพื่อการรักษาบำบัดโรค ส่งเสริมสุขภาพ และมีการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุขทุกปี โดยปีนี้กำหนดจัดงานวันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค. ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ในงานมีการแสดงภูมิปัญญาตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข นิทรรศการการแพทย์แผนไทย ตรวจจับโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน บริการนวดไทย และนวดกดจุดสะท้อนเท้าฟรี</p>
มติชน	<p>ศิษย์เก่า ม.มหิดล</p> <p>-เสนอสรุปข่าว วันที่ 2 มี.ค. 2562 จะมีงานฉลองวันพระราชทานนาม ม.มหิดล ครบ 50 ปี พร้อมกับการครบรอบ 131 ปี ม.มหิดล ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้กล่าวถึงบทบาทของม.มหิดลว่านอกจากจะช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตให้เป็นกำลังของประเทศแล้ว ยังเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสุขภาพ เพราะอำนาจที่สำคัญคือข้อมูลความรู้ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่สำคัญคือ โรคไม่ระบาดและโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของคน รวมทั้งภาวะแวดล้อม ซึ่งต้องให้ประชาชนรู้ ได้มอบหมายให้กรมอนามัยตั้งทีมขึ้นมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ช่วยเรื่องนี้ เมื่อประชาชนมีความรู้มากขึ้น ระบบที่ดูแลสุขภาพประสบความสำเร็จมากขึ้น การรักษาพยาบาลดีขึ้น อีกทั้งประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะประสบความสำเร็จพอสมควร ด้วยการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเชื่อว่าคนไทยจะอายุยืนขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัยจะเร็วกว่าที่คิด จึงต้องเตรียมการล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังทำอยู่ อาทิ ระบบ Long Term Care รวมทั้งการเชิญชวนคนไทยมีลูกเพื่อชาติ โดยให้การดูแลตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch